

Hơn 80 tấn cá lồng trên sông chết do nước lũ

Do ảnh hưởng của đợt xả lũ thủy điện Hòa Bình kết hợp với triều cường dâng và mưa lớn khiến hơn 80 tấn cá lồng nuôi trên sông Hồng của gia đình ông Phạm Văn Thư và anh Phạm Văn Chiến ở xã Hồng Phong (Vũ Thư) bị chết đột ngột, nổi trắng bè.



Đầu "đêm ác mộng" khiến cá chết qua vài hôm nhưng gương mặt các thành viên trong gia đình ông Thư, anh Chiến vẫn còn hoang mang. Ông Thư chia sẻ: Tôi và anh Chiến là chú cháu ruột, cùng nhau nuôi 13 lồng cá trên sông Hồng từ năm 2015. Trước đợt mưa lũ này, gia đình tôi và anh Chiến đã nhận được thông tin tình hình mưa lũ và chỉ đạo của huyện, xã nên đã chủ động đầu tư gia cố lại toàn bộ hệ thống khung sắt, bê tông định vị, phao, lưới của lồng bè, dự kiến có thể chống đỡ được bão cấp 12. Tối ngày 13/10, tôi kiểm tra lồng bè vẫn ổn định. Đến đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/10, nước sông Hồng cuốn cuộn chảy xiết, đợt ngọt dâng cao khoảng 2m so với trước đó. Sáng sớm ngày 14/10, tôi phát hiện cá chết nổi trắng mặt lồng. Kéo lưới lên, gia đình phát hiện phần cá chết nổi chỉ chiếm phần nhỏ, toàn bộ số cá

còn lại bị chết trong tình trạng bị quẩn, xoắn nhiều vòng trong lưới dưới lòng sông. Do đã được gia cố khá chắc chắn nên lồng bè ổn định, không bị trôi dạt, chìm, chỉ có cá trong lồng bị chết, nguyên nhân là do lũ dữ, áp lực dòng chảy quá lớn khiến cá trong lồng bị dạt vào giữa lồng, va đập vào nhau và đập vào lưới, khung lồng khiến cá bị đập, chết. Nước sông nhiều phù sa, thay đổi đột ngột cũng góp phần khiến cá chết.

Anh Phạm Văn Chiến cho biết: Với 13 lồng, gia đình chủ Thư và gia đình tôi nuôi thả 65.000 con cá diêu hồng, 5.000 con cá lăng. Sau gần 8 tháng nuôi thả, mỗi con cá diêu hồng đạt trọng lượng trung bình 1kg/con, cá lăng khoảng 5kg/con. Nếu không xảy ra sự cố, dự kiến chỉ 1 tuần nữa cá bắt đầu cho thu hoạch và thu rõ vào đầu tháng 11. Năm nay cá được giá, trung bình 50.000 đồng/kg cá diêu hồng, 70.000 đồng/

kg cá lăng, tính ra hai gia đình mất trắng hơn 4 tỷ đồng. Hiện tại hai gia đình còn vay nợ các tổ chức tín dụng 1 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng chi phí thức ăn cho cá chưa thanh toán gây doanh nghiệp. Tất cả trông vào lứa cá này, bây giờ mất trắng chúng tôi vô cùng hoang mang, chưa biết xoay xở thế nào.

Ông Lưu Thế Lục, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: Hồng Phong hiện chỉ có gia đình ông Thư và anh Chiến đầu tư nuôi cá lồng. Không chủ quan với đợt lũ này, những ngày trước khi lũ dâng cao, địa phương đã vận động, phân công lực lượng hỗ trợ hai gia đình gia cố, chỉnh đốn lồng bè. Thời điểm 22 giờ ngày 13/10, trực tiếp tôi và một số cán bộ xã vẫn ở khu vực lồng bè của hai gia đình để chỉ đạo, động viên bà con chằng chống lồng bè cẩn thận nhưng đến 4 giờ sáng hôm sau tôi đã nhận được tin xấu về lồng cá. Cùng thời điểm, trên cùng hệ thống

Ông Đinh Vinh Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Ngay khi nhận được thông tin, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, trao 10 triệu đồng hỗ trợ hai gia đình. Chúng tôi đang chỉ đạo các ngành, địa phương, nhất là các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương, tỉnh, huyện về chính sách tạo điều kiện về nguồn vốn, lãi suất cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bà Nguyễn Thị Hương (vợ ông Phạm Văn Thư)



Chỉ sau một đêm, hai gia đình chúng tôi mất trắng hơn 4 tỷ đồng, lại "đeo" thêm khoản nợ khổng lồ nên ai cũng hoang mang, lo lắng. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi cần nhất bây giờ là các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho lũ thời gian trả nợ, giảm lãi suất vay để chúng tôi quyết tâm bắt tay sản xuất lứa cá mới.

Ông Phạm Đình Chiểu, chủ trang trại chăn nuôi cá lồng xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư



Thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với gia đình ông Thư và anh Chiến là bài học để gia đình tôi rút kinh nghiệm, cần trọng hơn trong việc ứng phó với thiên tai để bảo vệ lồng cá, nhất là việc khảo sát vị trí đặt lồng. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho các hộ nuôi cá lồng trên sông Hồng vì hiện nay biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Chúng tôi rất mong có sự hỗ trợ về kỹ thuật, khoa học của các chuyên gia để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

sông Hồng, cách khu vực nuôi cá lồng của gia đình ông Thư vài ki-lô-mét có một số hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã Duy Nhất, xã Vũ Đoài lại không bị ảnh hưởng. Tôi cho rằng có lẽ do đoạn sông chảy qua địa phận thôn Tương Đông, xã Hồng Phong (nơi đặt vị trí lồng bè của gia đình ông Thư và anh Chiến) hơi thấp lại khiến nước dâng, chảy xiết hơn khu vực khác nên lồng cá mới bị ảnh hưởng. Sau khi nhận thông tin, địa phương đã lập tức cử lực lượng, phương tiện xuống hỗ trợ hai gia đình thu vớt, vận chuyển toàn bộ số cá chết lên bờ để chôn lấp, xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Đây là hai trường hợp bị thiên tai gây thiệt hại tài sản lớn nhất trên địa bàn xã nhiều năm qua. Chúng tôi đã có ý kiến, kiến nghị các tổ chức tín dụng có phương án ưu đãi lãi suất cho vay, thời điểm đơn hạn đối với hai gia đình. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục động viên bà con ổn định tâm lý, tiến hành vệ sinh lồng bè, tái đầu tư sản xuất sau thiệt hại.

CÔNG BỐ KẾT LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

xử lý tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 2 ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh Thái Bình để Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách khách quan, toàn diện. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan to tụng hiệu quả chưa cao. Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 2, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác đã giúp tỉnh có thêm nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế tại tỉnh mà Đoàn công tác đã nêu. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh là chủ trương đúng đắn của tỉnh, hợp lòng dân. Do đó, từ nay đến hết ngày 31/12/2017, các doanh nghiệp và các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện việc xây lắp, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu đầu tư đã đề ra. Trong trường hợp doanh nghiệp, địa phương nào không hoàn thành mục tiêu sẽ có chế tài xử lý. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện nghiêm "5 công khai" tại dự án UBND xã, nhà văn hóa, khu dân cư. Chấp hành nghiêm quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng nước cung cấp, đồng thời phải xây dựng lộ trình khai thác nguồn nước mặt an toàn cung cấp cho nhân dân. Doanh nghiệp cũng cần có sự hỗ trợ phù hợp đối với các hộ dân là đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết với tỉnh, tỉnh sẽ điều chỉnh lại mạng lưới hoặc rút giấy phép đầu tư. Đối với các địa phương hiện có tỷ lệ đầu tư thấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực sự vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, nâng cao tỷ lệ đầu tư. UBND tỉnh sẽ tiến hành thanh tra công vụ tại các địa phương có tỷ lệ đầu tư thấp nhằm nâng cao trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, sẽ sớm ban hành công bố chỉ tiêu nước sạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nghiêm cấm triệt để việc khai thác nguồn nước ngầm trái quy hoạch để bảo đảm thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra.

Chiều ngày 18/10, UBND tỉnh họp và thống nhất việc triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách và kinh phí hỗ trợ khởi phục sản xuất vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018 do ảnh hưởng của mưa, lụt và bão số 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh hưởng của mưa, ngập lụt và bão số 10 đã làm 34.984,7ha lúa mùa và 12.188,6ha cây màu vụ đông trong tỉnh bị thiệt hại từ 30% trở lên. Để khôi phục sản xuất, UBND tỉnh trích 30,88 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ 100% giống khoai tây với diện tích tăng thêm so với kế hoạch bằng các giống khoai tây Đức, Hà Lan, diện tích dự kiến tăng thêm khoảng 1.500ha; mua giống cây màu khác có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mở rộng ở vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018: dưa chuột bò chịu lạnh 100ha, ngô ngọt chịu lạnh 160ha, khoai lang xuân 110ha, khoai sọ 0,5ha. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tổ chức đầu thầu theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận lựa chọn các hình thức đầu tư; việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khoai tây giống.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở đồng ý của các địa phương tổ chức đấu thầu để lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, bảo đảm nguồn giống chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh; tổ chức cấp phát miễn thuế và theo thời gian để nghị nhân, phần đầu kết thúc cấp phát giống trước ngày 10/11 để bảo đảm lịch thời vụ gieo trồng cây màu vụ đông và lạnh; chịu trách nhiệm về chất lượng giống cấp phát cho các địa phương. Riêng với 150ha khoai tây được Tập đoàn TH hỗ trợ giống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách các địa phương đăng ký, ưu tiên những xã có truyền thống trồng khoai tây; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, tập huấn cho nông dân.

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐANG...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cờ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, đồng thời đề nghị trong thời gian tới văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu quan trọng nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện theo tư chuyên môn của ngành, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác văn phòng cấp ủy. Đối ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy phải nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy ngày càng vững mạnh.



Mưa lũ làm hơn 80 tấn cá của nông dân xã Hồng Phong bị chết.

Mới 5 năm tuổi ngành nhưng có 2 năm liên tục (2015, 2016) được suy tôn chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đó là Trung úy Đào Thanh Thảo, Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh.

Nói tới Trung úy Đào Thanh Thảo là nói tới những chiến công và lòng quả cảm, không nề hà mọi công việc được giao, dù có khó khăn phức tạp tới đâu cũng đều hoàn thành xuất sắc. Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nhận xét: Đào Thanh Thảo là một trinh sát nhiệt tình, say mê với công việc, anh sẵn sàng nhận và đảm nhiệm những việc khó, địa bàn nóng của Đội...

Tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân năm 2012, chuyên ngành ma túy, Đào Thanh Thảo được phân công về công tác tại Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an

Cống hiến sức trẻ cho bình yên cuộc sống

tỉnh. Hàng hái nhận nhiệm vụ được giao, Đào Thanh Thảo để xuất với lãnh đạo Phòng được nhận theo dõi, quản lý đối tượng về ma túy trên địa bàn huyện Thái Thụy. Vận dụng kiến thức đã học ở trường, trên cơ sở các quy định của pháp luật, nghiệp vụ, anh đã cùng đồng đội thu thập, bổ sung nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra; thường xuyên đào sâu suy nghĩ, học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Nhớ lại vụ án Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, "nữ quái" trong đường dây buôn bán, tàng trữ chất ma túy từ tỉnh ngoài về Thái Bình tiêu thụ, Đào Thanh Thảo đã cùng với anh em trong Đội lần lộn khắp các tỉnh từ Nam Định, Hà Nam đến thành phố Hà Nội để nắm bắt đầy đủ các thông tin, lịch trình của đối tượng. Có những ngày quên ăn quên ngủ, kiên trì theo dõi để không bị bỏ

sốt thông tin nào về đối tượng. Mặc dù có rất nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt cơ quan điều tra nhưng Đào Thanh Thảo phải đường mang 1,5kg thuốc phiện từ Hà Nội về Thái Bình tiêu thụ thì "nữ quái" Nguyễn Thị Nhài đã bị bắt.

Là địa bàn giáp ranh với thành phố Hải Phòng, huyện Thái Thụy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, các đối tượng ma túy ở đây thường đã có tiền án, tiền sự, nguy hiểm, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Để phá được vụ án Bùi Ngọc Duy, sinh năm 1988, trú tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trung úy Đào Thanh Thảo đã phải mất 4 tháng lặn lội với địa bàn, không có ngày nghỉ, rất ít khi được về nhà. Là đối tượng tin, lịch trình của đối tượng, Bùi Ngọc Duy không từ bất kỳ thủ đoạn nào để che mắt cơ quan

điều tra. Đối tượng đi đâu cũng có đàn em đi cùng bảo vệ. Sự manh động của đối tượng khiến Trung úy Đào Thanh Thảo phải trấn trở, tìm mọi cách để hạn chế những rủi ro khi vây bắt. 14 giờ 30 phút ngày 7/1/2017, khi phát hiện Bùi Ngọc Duy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trực đường liên thôn xã Thụy Duyên, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã lập vào bắt quả tang, thu giữ trên 60 gam heroin và một số vật chứng có liên quan.

Đây chỉ là hai trong hàng chục vụ án mà Trung úy Đào Thanh Thảo trực tiếp theo dõi, quản lý đối tượng trong 5 năm công tác.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung úy Đào Thanh Thảo còn là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn. Thực tiễn cùng đoàn viên trong Chi đoàn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện, văn hóa văn nghệ do Tỉnh

đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Tham mưu cho Ban Chấp hành Chi đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành" do Trung ương Đoàn khởi xướng và phát động. Trong các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, tình nguyện hè, cùng với Chi đoàn tham gia gặt lúa giúp dân, tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân. Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: quyên góp vì người nghèo, ủng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khó khăn và các hoạt động tình nguyện.

Nhận thức rõ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ngày một diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày một tinh vi, xảo quyệt, Trung úy Đào Thanh Thảo luôn rèn luyện cho mình một ý chí vững vàng, thận trọng và khôn khéo trước mọi tình huống.

Say nghề và tận tụy với công việc được giao, Trung úy Đào Thanh Thảo đang ngày đêm tận tụy sát cánh cùng đồng đội trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy đầy cam go, thử thách, cống hiến sức trẻ của mình cho bình yên cuộc sống.

BÌNH VĂN
(Công an tỉnh)